

(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động đăng ký chứng khoán)

Mẫu 13A/ĐKCK

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC CÀ MAU**

Số: 11/CMW-CP

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Cà Mau, ngày 18 tháng 5 năm 2018

V/v điều chỉnh thông tin người
sở hữu chứng khoán

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (CMW)

Căn cứ quyết định số 22/QĐ-VSD ngày 13/3/2015 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc ban hành Quy chế hoạt động đăng ký chứng khoán;

Căn cứ Quy chế hoạt động đăng ký lưu ký chứng khoán ngày 13/5/2015 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam,

Hiện nay, thông tin của người sở hữu chứng khoán tại CMW có thay đổi so với thông tin đã đăng ký tại VSD.

Để hỗ trợ cổ đông trong việc điều chỉnh lại thông tin, CMW đề nghị những người sở hữu chứng khoán thực hiện việc rà soát, đối chiếu, so sánh các thông tin cá nhân mới nhất với các thông tin trong Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần hoặc các thông tin trên phiếu gửi chứng khoán (đã lưu ký) và các thông tin khác trên các văn bản của VSD, nếu cổ đông nhận thấy có sự sai lệch thì cổ đông cần phải thực hiện điều chỉnh lại các thông tin của mình bằng cách điền các thông tin theo Mẫu số 13B/ĐKCK và nộp lại bản sao các giấy tờ thể hiện thông tin nhận diện và liên lạc (bản sao chứng minh nhân dân), bản gốc sổ chứng nhận sở hữu cổ phần (nếu chưa lưu ký) để CMW tổng hợp gửi VSD đề nghị điều chỉnh thông tin và chỉnh lại sổ sở hữu cổ phần cho đúng.

Đây là quyền lợi của cổ đông trong việc mua bán chứng khoán, lãnh cổ tức và các quyền khác theo quy định, đề nghị Quý cổ đông khẩn trương thực hiện. Nếu cổ đông không thực hiện hoặc chậm thực hiện điều chỉnh thông tin hay cung cấp thông tin không đúng trong quá trình điều chỉnh thì cổ đông đó hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Đính kèm mẫu điều chỉnh thông tin số 13A/ĐKCK, 13B/ĐKCK.

Nội dung: Được đăng tải trên website của Công ty theo đường link:
www.ctncamau.com.vn/

Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau cam kết các thông tin mà cổ đông đề nghị điều chỉnh sẽ được thực hiện một cách trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm đối với mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến việc điều chỉnh này.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VP, Tổ CBTT.



Trần Hoàng Khện